

Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19 của Thành Phố San José

Các Ghi Chú Cuộc Họp | Ngày 15 tháng Chín, 2022

Ngày / Giờ Ngày 15 tháng Chín, 2022 | 6 giờ chiều

Địa điểm Cuộc Họp Trực Tuyến – Cuộc Họp Qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

- Chào Mừng và Công Tác Dọn Dẹp Vệ Sinh
- Cập Nhật về Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19
- Báo Cáo Kế Hoạch Gắn Kết Cộng Đồng
- Thảo Luận Chia Nhóm Nhỏ: Đánh Giá Phản Hồi của Cộng Đồng
- Ý Kiến của Công Chúng
- Các Bước Tiếp Theo
- Kết Thúc Cuộc Họp

THÀNH VIÊN THAM DỰ

Các Thành Viên Lực Lượng Đặc Nhiệm: 28 trong số 55 thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19 (Lực Lượng Đặc Nhiệm) đã có mặt tại cuộc họp. Xem phần cuối của tài liệu này để biết các thành viên tham dự.

Công chúng: Có khoảng bốn thành viên công chúng tham dự.

Nhân Viên Thành Phố: Rosalynn Hughey, Phó Giám Đốc Thành Phố; Rob Lloyd, Phó Giám Đốc Thành Phố; Aurelia Bailey, Trợ Lý Giám Đốc Thành Phố; Carlos Velázquez, Trợ Lý Giám Đốc Thành Phố; Katerina Tubera, Chuyên Gia Tuyển Dụng Nhân Viên.

TÓM TẮT CUỘC HỌP

Cập Nhật về Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19

Carlos Velazquez và Aurelia Bailey đã chia sẻ bản tóm tắt về Hội Chợ Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của Lực Lượng Đặc Nhiệm vào ngày 20 tháng Tám, 2022 tại Trung Tâm Cộng Đồng Seven Trees. Sự kiện đã kết nối các cá nhân, gia đình và chủ sở hữu doanh nghiệp ở San Jose với các nguồn lực hỗ trợ phục hồi hiện có do Thành Phố và các đối tác cộng đồng cung cấp. Kiểm đếm số người đăng ký và người đến không hẹn trước, có khoảng 500 người đã tham dự, chủ yếu là

cư dân sống ở các vùng có mã zip bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch: 95111, 95122, 95127, 95112 và 95116.

Nhân viên đã chia sẻ rằng các cuộc họp còn lại của Lực Lượng Đặc Nhiệm được lên lịch vào ngày 13 tháng Mười và ngày 10 tháng Mười Một và sẽ tập trung vào việc hoàn thiện các khuyến nghị và phân bổ ngân sách sẽ được trình lên Hội Đồng Thành Phố vào ngày 6 tháng Mười Hai.

Cập nhật thành viên Lực Lượng Đặc Nhiệm:

Kyra Kazantzis đến từ Tổ Chức Phi Lợi Nhuận ở Thung Lũng Silicon chia sẻ rằng họ sẽ tổ chức một loạt Diễn Đàn Ứng Viên Phi Lợi Nhuận trực tuyến. Để xem danh sách các diễn đàn, [truy cập trang web SVCN](#).

Monique Melchor đến từ work2future đã chia sẻ rằng với sự hợp tác của San José Works, họ sẽ tổ chức Triển Lãm Nghề Nghiệp San José vào Thứ Sáu, ngày 23 tháng Chín, 2022 tại Trung Tâm Hội Nghị McEnery, Hội Trường Phía Nam.

Maribel Martinez đến từ Phòng Bình Đẳng và Công Bằng Xã Hội của Quận Santa Clara đã chia sẻ rằng Văn Phòng Các Sự Vụ Liên Quan Đến Người Khuyết Tật đang thu thập các khảo sát nhằm hỗ trợ quá trình lập kế hoạch cho Văn Phòng Các Sự Vụ Liên Quan Đến Người Khuyết Tật của Quận Santa Clara sẽ mở cửa vào mùa thu năm 2022. Họ đang muốn lắng nghe ý kiến từ những người khuyết tật hoặc người chăm sóc của người khuyết tật để xem Quận sẽ ưu tiên các nhu cầu của người khuyết tật như thế nào. Các khảo sát sẽ được thu thập trong suốt tháng Chín, 2022. [Đây là liên kết để thực hiện khảo sát](#). Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu điều chỉnh cho người khuyết tật có thể tiếp cận, vui lòng liên hệ scc@wid.org.

Ivon Perez đến từ Goodwill of Silicon Valley đang tìm kiếm các tình nguyện viên cho Goodfest 2022, sự kiện thường niên nhằm tri ân nhân viên diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 1 tháng Mười, từ 10 giờ sáng - 3 giờ chiều tại San Jose. Nếu quý vị quan tâm, hãy liên hệ với Ivon theo địa chỉ ivonp@goodwillsv.org.

Báo Cáo Kế Hoạch Gắn Kết Cộng Đồng

Chủ Tịch Gắn Kết Cộng Đồng Araceli Gonzalez và Christian Ollano của Winter Consulting đã trình bày tóm tắt về [các kết quả và phát hiện liên quan đến tính gắn kết cộng đồng của Lực Lượng Đặc Nhiệm](#) được thực hiện vào mùa hè này. [Bản trình bày đầy đủ có thể được xem tại đây](#).

Viviana Barnwell, thành viên của Nhóm Trải Nghiệm Sống, một phần quan trọng trong hoạt động gắn kết cộng đồng của Lực Lượng Đặc Nhiệm, đã nói về trải nghiệm của mình với tư cách là người mẹ có con khuyết tật cùng những tác động của đại dịch và từ việc thông qua các hoạt động cộng đồng mà Viviana Barnwell từng tổ chức với tư cách là thành viên của Nhóm Trải Nghiệm Sống, thì người khuyết tật cảm thấy được Thành Phố và cộng đồng lắng nghe và nhìn nhận ra sao.

Thảo Luận Chia Nhóm Nhỏ: Đánh Giá Phản Hồi của Cộng Đồng

Mỗi ủy ban được phân bổ 30 phút trong thời gian chia nhóm nhỏ để thảo luận về các kết quả từ [những phát hiện về tính gắn kết cộng đồng](#) và bất kỳ mối liên hệ nào với các khuyến nghị dự thảo của họ.

Các thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm và các thành viên của công chúng đã chia thành các nhóm do ủy ban tổ chức nhằm xem xét những phát hiện về tính gắn kết cộng đồng cụ thể cho các ủy ban. Các thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm đã thảo luận xem những phát hiện có thể cung cấp thông tin cho các khuyến nghị dự thảo cũng như các mục tiêu tác động của mỗi ủy ban như thế nào.

Ý Kiến của Công Chúng

Không có thành viên nào của công chúng phát biểu.

Cuộc họp của Lực Lượng Đặc Nhiệm đã kết thúc vào lúc 7 giờ 30 phút tối.

Thành Viên Lực Lượng Đặc Nhiệm tham dự:

Allie Lopez, Araceli Gonzalez, Araceli Sierra, Ben Roschke, Carmina Valdivia, Christine Fitzgerald, David Low, Derek Grasty, Dolores Alvarado, Tiến Sĩ Anupama Balakrishnan, Tiến sĩ Mary Ann Dewan, Edwin Tan, Elizabeth Truong, Frederick Liang, Gerard Manuel, Hugo Garcia, Ivon Perez, Kyra Kazantzis, Laverne Foster, Louise Auerhahn (Dự Khuyết), Maribel Martinez, Mathew Reed, Monique Melchor, Quency Phillips, Rachel Monaco, Roy Hirabayashi, Samuel Kehinde, Victoria Ramirez